

รายงานวิจัยเรื่อง

ประวัติศาสตร์หมู่บ้าน หมู่บ้านวังแค่ง ตำบลวังแค่ง อำเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้วิจัย

นายนิติ กสิโกศล

บทคัดย่อ

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า หมู่บ้านวังแค่ง ตำบลวังแค่ง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการคมนาคม และการสาธารณสุขหมู่บ้าน ทำให้บ้านวังแค่งมีความทันสมัยมากขึ้น และจากการศึกษาปรากฏว่า หมู่บ้านวังแค่งในระยะ 20 กว่าปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงในค่านานาต่างๆดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต มีการใช้เครื่องมือทุ่นแรงทางการเกษตร การใช้ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมากขึ้น แมวบ้านวังแค่งจะอยู่ในเขตชลประทานก็ตาม การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี้เป็นเพียงเครื่องทุ่นแรงเท่านั้น ไม่ได้ทำให้ผลผลิตสูงขึ้นกว่าเดิมแต่อย่างใด

2. การเปลี่ยนแปลงด้านกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในสมัยที่ยังไม่มีชลประทานนั้น การทำนาประสบกับภาวะฝนแล้งติดต่อกันหลายปี ทำให้ชาวบ้านของจำนวนที่ดินกับนายทุนในเมือง และถูกยึดที่ดินเมื่อไม่สามารถใช้หนี้ได้ ชาวบ้านจำนวนมากของสูญเสียที่ดินและกลายเป็นผู้เช่าไป ปัจจุบันบ้านวังแค่งมีการชลประทานและการคมนาคม การทำนาของเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น ประกอบกับราคาข้าวตกต่ำ ชาวบ้านบางคนขายที่ดินและอพยพเข้าทำงานในเมือง ทำให้คนรวยในหมู่บ้านมีขนาดการถือครองที่ดินใหญ่ขึ้น ส่วนนายทุนอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น

3. การเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงทำนา มีทั้งให้เช่านาทำนาเอง และผู้เช่านา นอกจากนี้ยังมีอาชีพรับจ้างในงานเกษตร จนกระทั่งเมื่อมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาตั้ง ชาวบ้านได้เปลี่ยนอาชีพมารับจ้างงานนอกภาคเกษตรมากขึ้น และในภาวะราคาข้าวตกต่ำ มีผลผลักดันให้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินเข้าไปรับจ้างในเมืองมากขึ้น

4. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้นำหมู่บ้าน กล่าวคือว่า ในสมัยที่การคมนาคมยังไม่สะดวกนั้น ผู้นำหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านเลือกให้เป็นตัวแทนในการปกครองหมู่บ้าน และติดต่อกับทางอำเภอ เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้านและรับใช้ชาวบ้าน แต่ต่อมาเมื่อมีถนนเข้าถึงหมู่บ้าน อำนาจของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามาถึงหมู่บ้าน ทำให้ผู้นำหมู่บ้านจำเป็นต้องรับใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ดังนั้นแม้ว่าผู้นำหมู่บ้านจะเป็นตัวแทนทั้งของชาวบ้านและของรัฐ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ปรากฏว่าบทบาทของผู้นำหมู่บ้านมีแนวโน้มจะรับใช้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มากกว่ารับใช้ชาวบ้าน

5. ในด้านการเปลี่ยนแปลงประเพณีและวัฒนธรรม ชาวบ้านยังคงปฏิบัติพิธีกรรมตามประเพณี ซึ่งส่วนมากเป็นประเพณีเกี่ยวกับพิธีกรรมตามเทศกาลทางศาสนา และประเพณีเกี่ยวกับชีวิตก็มีโคเครงครึกเหมือนแต่ก่อน ส่วนประเพณีที่หมดไป โคแก ประเพณีลงแขก และพิธีกรรมเกี่ยวกับท่านา

THANHSAT UNIVERSITY
สำนักหอสมุด